

Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu gọn nhẹ, đầm ấm



Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tặng quà trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn của huyện Quỳnh Phụ.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ, những ngày qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến niềm vui cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thấy hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em, trước tết Trung thu khoảng một tháng, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tích

cực kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức để tổ chức chương trình vui tết Trung thu, tặng quà cho các em, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với mong



Xã Bình Định (Kiến Xương) duy trì gói bánh chưng dịp tết Trung thu.

muốn mang đến cho các em có một mùa trung thu đầm ấm, ý nghĩa. Tết Trung thu năm nay, Hội kêu gọi được 350 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng phần quà để trao tận tay các em. Được nhận quà trong chương trình, em Nguyễn Minh Liêm, thôn Đồng Kỳ, xã Đông Hải phấn khởi chia sẻ: Bố mẹ em mất khi em chưa 10 tuổi, em sống cùng ông bà ngoại. So với các bạn cùng trang lứa em thiệt thòi nhưng sự quan tâm, chăm lo của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bằng những lời động viên, phần quà vào dịp lễ, tết hay tết Trung thu giúp em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, những món quà từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Trung thu năm 2024 không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn là sự động viên, cổ vũ đối với các em, tạo cho các em niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, có thêm động lực vươn lên. Ông Nguyễn Văn Trọng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Việc tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương trong huyện và các đơn vị trong việc thường xuyên chăm lo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em được phát triển bình đẳng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

ở Kiến Xương đã lựa chọn hình thức tổ chức tết Trung thu gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực. Vũ Hòa là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của mưa, lũ. Anh Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Những ngày qua, 11 hộ, 49 khẩu sống trong vùng đê bồi bị ngập nước; song với tinh thần tất cả vì dân em thân yêu, không ai bị bỏ lại phía sau, ngay trong ngày 10/8 âm lịch, Đoàn thanh niên xã đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 7 gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã còn trực tiếp về các thôn thăm hỏi, động viên và trao 50 suất quà cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần mang lại cho các em mùa trung thu đầm ấm, ý nghĩa.

Em Nguyễn Thế Anh, thôn 5 chia sẻ: Cháu rất vui và xúc động trong lúc khó khăn, nhà phải di dời đi chỗ khác để ở do ngập lụt song đã được chính quyền địa phương, các cấp bộ đoàn quan tâm trao tặng nhiều phần quà thiết thực. Trung thu năm nay sẽ là trung thu đáng nhớ nhất của cháu, cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người. Anh Vũ Văn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Bình cho biết: Thay vì chuẩn bị sớm cho các hoạt động tết Trung thu như mọi năm, những ngày qua Đoàn thanh niên xã huy động 35 thanh niên trong lực lượng xung kích đi đắp đê, khắc phục những điểm xung yếu cho các xã bạn. Năm nay xã vẫn tổ chức cắm trại truyền thống cho các em thiếu nhi nhưng cắt giảm một số hoạt động sôi động. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" cho trẻ em, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa để tặng quà thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Bình Định, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ sớm song trước ảnh hưởng của bão số 3, các hoạt động tết Trung thu năm nay sẽ được tổ chức đơn giản hơn. Theo lãnh đạo xã,

NGUYỄN CƯỜNG - THU THỦY

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

Dinh dưỡng là vấn đề quan trọng đối với sức khỏe con người, đặc biệt đối với trẻ em. Tình trạng thiếu dinh dưỡng xảy ra trong các giai đoạn phát triển làm trẻ em không phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, do đó cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học.

Từ đầu tháng 7/2024 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với trung tâm y tế 7 huyện trong tỉnh tổ chức chương trình tư vấn phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em (SDDTE), cấp sản phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho hơn 1.400 phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và người trực tiếp chăm sóc trẻ tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn 7 huyện. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu

quả công tác phòng, chống SDDTE tại địa phương, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cho trẻ em. Tại đây, các bà mẹ được tư vấn cách lựa chọn, chế biến và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng. Chị Phạm Liên Chi, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) con 9 tháng tuổi có biểu hiện suy dinh dưỡng, khi biết thị Trâm Y tế thị trấn tổ chức buổi hướng dẫn thực hành dinh dưỡng chị đã đưa con đến để nghe bác sĩ hướng dẫn. Chị chia sẻ, tại đây chị đã

tiếp nhận được nhiều thông tin cần thiết về dinh dưỡng và kiến thức phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, đa dạng hóa thực phẩm cho bữa ăn gia đình và cách theo dõi sự tăng trưởng, phát triển của trẻ. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Trạm Y tế thị trấn cho biết: Chương trình phòng, chống SDDTE được địa phương rất quan tâm. Hàng năm, Trạm phối hợp tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp, đồng thời phát qua hệ thống

truyền thanh về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vitamin A, tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng và chế biến hợp lý các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng. Những năm qua, hoạt động phòng, chống SDDTE trên địa bàn tỉnh từng bước được quan tâm. Trong đó, hoạt động truyền thông về dinh dưỡng tại cộng đồng là một trong những nội dung quan trọng của chương trình phòng, chống SDDTE với mục đích nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi dinh dưỡng ngày càng tốt hơn cho người dân, đặc biệt là trẻ em.



Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ nông thôn.

Bác sĩ Lại Văn Hạ, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện nay, các bà mẹ vẫn chủ yếu nấu ăn cho con dựa vào kinh nghiệm, đôi khi có những kinh nghiệm chưa đúng, không bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng, cơ cấu bữa ăn cho trẻ, dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng. Trước thực trạng trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên phối hợp với các trạm y tế tổ chức truyền thông, tư vấn và trình diễn bữa ăn mẫu... nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng đúng để các mẹ và những người chăm sóc trẻ hiểu đúng và thực hành đúng dinh dưỡng. Ngoài ra, vừa qua, Trung tâm phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em và Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ

chức 7 lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm thực đơn dinh dưỡng mẹ và bé cho 500 cán bộ y tế các tuyến và 1.500 phụ nữ có thai, bà mẹ đang nuôi con nhỏ trong toàn tỉnh. Các hoạt động về dinh dưỡng thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ y tế, các bà mẹ và người chăm sóc trẻ tại cộng đồng. Cũng với mục tiêu nâng cao kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý cho cộng đồng và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, ngành y tế đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống SDDTE vào tháng hành động vì trẻ em, chiến dịch uống vitamin A bổ sung, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ... Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, hoạt động chuyên sâu về công tác phòng, chống SDDTE của y tế thôn, tổ dân phố đã giúp thu được những kết quả khả quan. Năm 2023, theo kết quả điều tra 30 cụm của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ SDDTE thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 9,8%, thể gầy còn là 6%, thể thừa cân - béo phì là 7,4%.

Để hoạt động phòng, chống SDDTE trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cao hơn, những hoạt động trọng tâm tiếp tục được triển khai là: Công cụ, nâng cao năng lực mạng lưới làm công tác dinh dưỡng; xây dựng mô hình điểm về chăm sóc toàn diện cho trẻ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, gia đình và mỗi người dân về phòng, chống suy dinh dưỡng tật trẻ em; theo dõi tăng trưởng và bổ sung vitamin A, viên sắt/da vi chất cho các đối tượng nguy cơ; phối hợp tổ chức triển khai theo quan điểm hoạt động cải thiện dinh dưỡng là một hoạt động liên ngành, có sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, có sự tham gia của mỗi gia đình và toàn thể cộng đồng.

HOANG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Vận động viên Thái Bình giành 3 huy chương giải vô địch đua thuyền rowing U23 châu Á



Vận động viên Bùi Thị Thu Hiền cùng đồng đội nhận huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng.

Tại giải vô địch đua thuyền rowing U19 và U23 châu Á diễn ra từ ngày 11 - 14/9 tại Shenyang (Trung Quốc), đội tuyển Thái Bình vinh dự góp mặt 2 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu trong đoàn VĐV quốc gia. Chung cuộc, VĐV Thái Bình đạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các VĐV Thái Bình tham 3 nội dung, đều ở lứa tuổi U23. Trong đó, VĐV Bùi Thị Thu Hiền giành huy chương bạc nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng và huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng; VĐV Phạm Thị Bích Ngọc giành huy chương đồng nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Đoàn Việt Nam có 27 VĐV tham gia thi đấu các nội dung dành cho lứa tuổi U19 và U23. Thành công từ giải lần này là tiền đề quan trọng để các VĐV tiếp tục tập luyện, thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế quan trọng thời gian tới.

Câu lạc bộ motor Thái Bình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp tết Trung thu, câu lạc bộ motor Thái Bình tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Đông Long (Tiền Hải). Đoàn đã trao 20 suất quà với tổng kinh phí 5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua. Đây là món quà ý nghĩa góp phần động viên tinh thần các em trong mùa trung thu, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong dịp này, câu lạc bộ motor Thái Bình còn tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3 gần 50 triệu đồng.

TÚ ANH